


รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2560 

วันที่  25  สิงหาคม  2560 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รายชื่อผูมาประชมุ 

1.  นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.  นายภราดร  อุดมการเกษตร  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (คนที่ 1) 

3.  นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (คนที่ 2) 

4.  นายกวี  อัศวรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

5.  นายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

6.  นายวิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

7.  นายณรงค  พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อ.เมืองนครสวรรค 

8.  ด.ต.ธงชัย  วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

9.  นายสุรจิต  บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

10.  นายสมชาย  ยุกติรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

11.  นายวิโรจน  กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

12.  นายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกลุ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

13.  นายชวน  กรณีย   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

14.  นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

15.  นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

16.  นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อ.ลาดยาว(เลขานุการฯ) 

17.  นายนิยมศักดิ์  ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ไพศาล ี

18.  ร.ต.ต.วรจําเรญิ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมแสง 

19.  นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมแสง 

20.  นายธีรพันธ  ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ทาตะโก 

21.  นายธนยศ  ปริบุญณะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมวงก 

22.  นางธนิดา  ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.พยุหะคีรี 

23.  นายวรศักดิ์  นิ่มดิษฐ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.หนองบัว 

24.  นายขาว  พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.หนองบัว 

25.  นายยงยุทธ  สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตากฟา 
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26.  นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เกาเลีย้ว 

27.  นายเกรียงรบ  หนูคํา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมตาบง 

28.  นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมเปน 

 

ฝายบริหาร 

1.  นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดอบจ.นว. ปฏบิัติหนาที่นายก อบจ.นว.  

2.  นายวันดี  กิจปรีชา   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (1) 

3.  นายบุญชวย  เมธประสพสันต  หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   

4.  นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

5. นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั   

6.  นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง   

7.  นางกาญจนา  ไชยพรม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต   

8.  นางสาวอราม  วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

9.  นางจุฑารัตน  ทองหยิบ  หัวหนาฝายจัดหาประโยชน (แทน) ผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย 

10.  นางสิริพร  บรริักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

11.  จาเอกเอกราช  กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   

12.  นางนัจวนันท  พีระญาอานนท หัวหนาตรวจสอบภายใน   

13.  นายอุทัย  ทุเรียนทอง  หัวหนาฝายการประชุม 

14.  น.ส.อาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

15.  นายปกาสิต  มณีลังกา  หัวหนาฝายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

16.  นายปโยรส  ปุญญฤทธิ ์  หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 

17.  นางจันทนา  ผดุงจิตต  หัวหนาฝายการเงิน 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นางจิรัชยาพร  เปยมจริกิตติ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

2.  นางกัญญา  วรรณฤกษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

3.  น.ส.อาภาพร  ชํานาญหมอ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

4.  น.ส.จอมสุณสิา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

5.  น.ส.พิมพชนก  ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

6.  น.ส.สุกญัญา  อยูสงิห   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

7.  นางพันธุวดี  เฟองจันทร  เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

8.  นางนิศาชล  เกษนุช   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน 

9.  น.ส.สุพิชญา  กุลนาพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

10.  น.ส.แสงนภา  สิงหเรือง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน 
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11.  นางอุบล  เติมประยรู  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

12.  น.ส.สมาพร  ฉุนฉํ่า   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

13.  นางประภาชื่น  ดุจเมืองแมน  เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

14.  นางลักขณา  อาสนทอง  เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

15.  นางประไพ  คงเปลื้อง  เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

16.  นางธัญญลักษณ  จาริกสกลุชัย เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

17.  น.ส.รัชดา  นาโท   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

18.  นางสุมิตา  วัฒนสุข   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

19.  น.ส.วิภาวี  วิระสันต ิ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

20.  น.ส.ภิญญาพัชญ  แหงมงาม  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

ผูลาประชุม 

1.  นายเผชิญ  พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

2.  นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ลาดยาว 

3.  นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ลาดยาว 

4.  นายสุรวิทย  ฤทธ์ิฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ไพศาล ี

5.  นายสมศักดิ์  แจมฟา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมวงก 

6.  นางบุญลอื  สงเสรมิอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.พยุหะคีรี 

7.  นายนัยศาลิน  ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.โกรกพระ 

 

ผูขาดประชุม 

- ไมมี - 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นางปุณยนุช  วงษมวง   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (2)  (ลาพกัผอน) 

2. นางบุณยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  (ติดราชการ) 

3. นายอภิรักษ  อุนใจ   ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค (ติดราชการ) 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคใน

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ 

สมัยที่  2 ครั้งที่ 3 ประจําป 2560 พรอมแลว ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดมาครบองคประชุมแลว 

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทําหนาที่ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป 2560 

เรียนเชิญคะลําดับตอไป เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคปฏิบัติหนาที่ 

ประธานสภา อบจ.นว. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

และทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ วันนี้เปนการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป 

2560 ขอเขาสู ระเบียบวาระที่ 1  เรื ่องที ่ประธานจะแจงให     

ที่ประชุมทราบ เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดมี

โครงการฝกอบรมใหกับผูนําชุมชน กลุมเปาหมายคือ อบต. ทั้งจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 300 คน  ในวันที่  3 – 4 กันยายน 2560       

ก็ขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานเขารวมเปนเกียรติ เพราะวา     

ทานบุญสรางเปนประธานพิธี เปดสวนทานผูวาราชการจังหวัด

นครสวรรคเปนผูกลาวตอนรับ ฉะนั้น ทานผู วาราชการจังหวัด

นครสวรรคจึงแจงใหทราบวาเปนโครงการที่ เชื่อมโยงมาซึ่งเปน

นโยบายของรัฐบาล โดยทานบุญสรางฯ เปนเจาของโครงการที่ทํามา 

ซึ่งจังหวัดนครสวรรคเราเปนจังหวัดที่ 2 นะคะ จังหวัดแรก คือ 

จังหวัดนครนายก แลวก็มาจังหวัดนครสวรรค จึงอยากขอความรวมมือ

ทานสมาชิกรวมเปนเกียรติในครั้งนี้ และก็อยากใหประสานกับอบต. 

อบต.ละ 2 ทานนะคะ   
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โดยสามารถเบิกคาใชจายจากตนสังกัดได ยังไงก็ขอใหชวยประสาน

หนอยนะคะ เพราะกลัววาหนังสือที่สงไปจะชา เพราะทองถิ่นจังหวัด

เปนผูสงนะคะ ซึ่งเมื่อวานไดคุยกับทานผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

ทานก็ฝากมาใหสมาชิกเราชวยกระตุนกับอบต.อีกทีหนึ่ง เพราะวา 

หนังสือที่ทองถิ่นจังหวัดแจงยังอบต. เปนทางไลน เขาก็หวงในเรื่องของ

เอกสารวาจะไมทราบ และเดี๋ยวเขาจะแฟกซเอกสารตอบรับไปยัง

อบต.อีกครั้ง เพราะกลัววาจะไมมากัน แลวจะมีผูใหญเดินทางมาใน

วันที่  2 กันยายน 2560 ประมาณ 15 ท าน เปนคณะของ

มหาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไทยก็จะมาพักกันที่บึงบอระเพ็ด    

ก็ขอเชิญหัวหนาสวนราชการทุกทานในสังกัดของอบจ. ก็อยากใหไป

กันทุกทานนะคะ เพราะเปนเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เขาก็จะใชในนามของผูนําพอเพียงนะคะ ซึ่งจะมีประกาศนียบัตรมอบ

ใหจากมหาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไทยและทานผู ว า      

ราชการจังหวัดนครสวรรค คะ ก็ขอฝากทานสมาชิกชวยประสาน 

อบต.ในเขตพื้นที่ของทานดวยนะคะ  

-  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2     

ครั้งที่ 2  ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คะ 

 

นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

คณะกรรมการตรวจรายงาน  ผมนายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด 

การประชุม นครสวรรค  อํ า เภอตาคลี  เ มื่ อ วันที่  18  สิ งหาคม 2560           

เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่ ง

ประกอบดวยนางสาวชุติมา  เสรีรั ฐ  นายเผชิญ  พวงสมบัติ         

นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ และ

นางธนิดา  ศกุนรักษ ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั้งที่ 2

ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2560 ซึ่งจากการไดตรวจ

รายงานการประชุมและไดฟงจากเครื่องบันทึกเสียงแลวปรากฏวา

รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเรียนมา

เพื่อโปรดพิจารณา 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ไดนําเสนอในเรื่อง 

ประธานสภา อบจ.นว. ตรวจรายงานการประชุม ขอใหทานสมาชิกตรวจดูนะคะ วามีอะไร   

ที่จะขอแกไขบาง ถามี ขอเรียนเชิญคะ ถาไมมี ถือวารับรองรายงาน

การประชุมนะคะ ตอไปขอเขาสู ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ ขอความ

เ ห็ น ช อ บ ร า ง ข อ บั ญ ญั ติ อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด                 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561     

วาระที่ 2 (การแปรญัตติรางขอบัญญัติ) และวาระที่ 3 (การลงมติ

ใหตราเปนขอบัญญัติ) 

 - ขอเขาสูวาระที่ 2  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

เสนอผลการพิจารณาการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร   

สวนจั งหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ         

พ.ศ. 2561 คะ 

 

นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ

รางขอบัญญัติ    สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดมีมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ไดมี มติ กํ าหนดระยะ เ วลา ให เ สนอคํ าแปรญั ตต ิ            

ตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 

2560 เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. 

(ในเวลาราชการ) ณ หองประชุมคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค น้ัน  ปรากฏวา ในระยะเวลาที่สภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคกําหนดใหเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ

แปรญัตติร างขอบัญญัติดั งกล าว ไมมีผู มายื่นคําแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ แตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติไดประชุมเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  
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โดยคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไมมีความเห็น ไมมีการ

สงวนความเห็น และไมมีการลงมติในการแกไขเพิ่มเติมในรางขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนั้น จึงขอรายงานผลการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

- ชื่อขอบัญญัติ   ไมมีผูแปรญัตติ     ไมมีการแกไข 

- บันทึกหลักการและเหตุผล ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 

- คําปรารภ   ไมมีผูแปรญัตติ     ไมมีการแกไข 

- ขอ 1 ถึง ขอ 8   ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 

ไมมีผูสงวนคําแปรญัตติ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดเสนอผลการแปรญัตติ 

ประธานสภา อบจ.นว.   รางขอบัญญัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคแลวนะคะ 

วา ในระยะเวลาที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

กําหนดใหเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

คือ ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 18 

สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. (ในเวลาราชการ) ณ หองประชุม

คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค นั้น          

ไมมีผูมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   

แตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไมมีความเห็น   

ไมมีการสงวนความเห็น และไมมีการลงมติในการแกไขเพิ่มเติมในราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไดรายงานผลการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

- ชื่อขอบัญญัติ   ไมมีผูแปรญัตติ     ไมมีการแกไข 

- บันทึกหลักการและเหตุผล ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 

- คําปรารภ   ไมมีผูแปรญัตติ     ไมมีการแกไข 

- ขอ 1 ถึง ขอ 8   ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 

ไมมีผูสงวนคําแปรญัตติ 
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 -  ขอเขาสูวาระที่ 3  ในวาระที่ 3 นี้ จะเปนการขอมติจากที่ประชุม

วาจะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไมนะคะ 

ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ 

ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 26 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ  

ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือ

ดวยคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

 สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 3 

 องคประชุม  จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ขอเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ 

ประธานสภา อบจ.นว.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  กระผมในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขอขอบคุณ 

นายก อบจ.นว. ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคนะครับ ที่ไดมีมติ

เห็ นชอบให ตร า เปนข อบัญญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส วนจั งหวัด           

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง

งบประมาณดังกลาวนี้ เราก็จะไดนําไปบริหารและพัฒนาองคการ

บริห ารส วนจั งหวัดนครสวรรค ใหพัฒนายิ่ งๆ  ขึ้ นไปนะครั บ       

ขอบคุณมากครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - ขอบคุณคะ ตอไปขอเขาสู ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ ขออนุมัติขยาย 

ประธานสภา อบจ.นว.   เวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559  

กรณียั งมิ ไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 

4,944,000.- บาท เชิญปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความจําเปนเสนอญัตติ 

นายก อบจ.นว. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2559 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

 

    หลักการ 

 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการตามบัญชี โอนเงิน

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน ซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดอนุมัติ

ให แก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ าย ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2560 (เบิกตัดป) ลงวันที่ 14 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2/2560 (เบิกตัดป) ลงวันที่ 24 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการคาขุดลอกคลองพรอมลงลูกรังคัน

คลอง หมูที่ 1,8 ตําบลธารทหาร อําเภอหนองบัว เชื่อมตอ ตําบลสาย

ลําโพง อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่  2) เปนเงิน 

4,944,000.- บาท (สี่ลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน) 

 

    เหตุผล  

 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดอนุมัติใหกันเงิน กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการคาขุดลอกคลองพรอมลงลูกรังคันคลอง หมู

ที่ 1,8 ตําบลธารทหาร อําเภอหนองบัว เชื่อมตอ ตําบลสายลําโพง 

อํา เภอท า ตะ โ ก  จ ัง ห ว ัดนคร สวร รค   ( ช ว งที ่ 2 )  เ ป น เ ง ิน 

4,944,000.- บาท(สี่ลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน) เนื่องจาก 

อยูระหวางดําเนินการจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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ซึ่งไมสามารถดําเนินการเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ  

2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน      

การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 59 วรรคสอง ให

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด ในการขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

โครงการดังกลาวขางตน เปนเงิน 4,944,000.- บาท (สี่ลานเกาแสน

สี่หมื่นสี่พันบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจายในปงบประมาณ 2561 

(ภายในเดือนกันยายน 2561) (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)          

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแจงเกี่ยวกับ

รายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2559 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน        

1 โครงการ จํานวนเงิน 4,944,000.- บาทมีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ 

ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ 

ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 25 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ  

ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือ

ดวยคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

 สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 4 

 องคประชุม  จํานวน  25  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  23  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2559 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 

โครงการ จํานวนเงิน 4,944,000.- บาท 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได

กอหน้ีผูกพัน จํานวน 57 โครงการ เปนเงิน 103,614,000.- บาท  

เชิญปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ  

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความจําเปนเสนอญัตติ 

นายก อบจ.นว.    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน โดยมหีลกัการและเหตผุล ดังนี ้

    หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และบัญชีโอน

เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนครั้งที่ 

17/2560 เมื่ อวันที่  24 พฤษภาคม 2560 และโอนครั้ งที่ 

21/2560 เมื่ อวันที่  24 กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 จํ านวน           

57 โครงการ เปนเงิน 103,614,000.- บาท(หนึ่งรอยสามลานหก

แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบทาย ดังนี้ 

1. คาครุภัณฑ  จํานวน  1  โครงการ   

เปนเงิน  1,450,000.- บาท 

 2.  คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 56 โครงการ  

     เปนเงิน 102,164,000.-บาท 

 

    เหตุผล 

 เนื่องจากโครงการดังกลาว อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 จ ึง ไม ส ามารถดํา เน ินการ เบ ิกจ ายเ ง ิน ได ท ันภายใน

ปงบประมาณ 2560  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใช

จายเงินนั้นตอไปอีก ใหรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น       
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก    

จึงเปนอํานาจของสภาทองถิ่นที่จะอนุมัติใหกันเงินไดอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป (ภายในเดือนกันยายน 2561)  ดังนั้น จึงเสนอญัตติ

นี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในการกันเงิน

กร ณียั ง มิ ได ก อห นี้ ผู กพั น  จํ าน วน  57  โ คร งก า ร  เป น เ งิ น 

103,614,000.- บาท (หนึ่งรอยสามลานหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถวน) เพื่อนําไปเบิกจายในปงบประมาณ 2561 (ภายในเดือน

กันยายน 2561) (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแจงเกี่ยวกับ

รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 57 โครงการ

เปนเงิน 103,614,000.- บาทมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือ

สอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่

ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ      

องคประชุมทั้งหมด 25 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย 

กรุณายกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ ไมมีนะคะ 

ขอผลคะแนนดวยคะ 

 สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ในระเบียบวาระที่ 5 

 องคประชุม  จํานวน  25  ทาน 

 เห็นดวย   จํานวน  23  ทาน 

 ไมเห็นดวย  จํานวน     -   ทาน 

 งดออกเสียง  จํานวน     2  ทาน (ประธานฯ กับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ ประชุมมีมติอนุมัติกัน เ งินงบประมาณรายจ าย ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ.  2560 กรณียั งมิ ไดกอหนี้ผู กพัน จํ านวน          

57 โครงการ เปนเงิน 103,614,000.- บาท 
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นางจิตรา  หมีทอง    - ตอ ไป เปน  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ทานสมาชิกทานใด

ประธานสภา อบจ.นว.   มีเรื่องที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ เชิญทานสจ.ชํานาญ 

       เหลืองบํารุงรักษคะ 

 

นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

รองประธานสภาอบจ.นว. (2)  กระผมนายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  รองประธานสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คนที่ 2 ในวาระอื่นๆ นี้ ก็อยากมีเรื่อง

มาชมเชย พูดคุย หรือหารือกันในหลายๆ เรื่องนะครับ กอนอื่นตอง

ขอขอบคุณทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ที่ไดรวมกันจัดสรรงบประมาณ

ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดไปศึกษาดูงาน

ที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะที่เทศบาลตําบลวิชิตกับเทศบาลเมืองปาตอง 

ซึ่งพวกเราไดไปกันประมาณยี่สิบกวาทาน ก็รูสึกประทับใจมากในการ

เดินทางไปในครั้งนี้ เพราะวาไดรับการตอนรับจากนายกฯ ทั้งสองแหง 

และเราก็ไดรับความรูหลายเรื่อง โดยเฉพาะที่เทศบาลตําบลวิชิตการ

บริหารจัดการของเขากับงบประมาณปละ 400 กวาลานบาท ใน

ระดับเทศบาลตําบลซึ่งไปดูงานแลวนาทึ่งมากนะครับ ซึ่งจากการที่

สมาชิกเราไดพูดคุยกันนะครับรูสึกประทับใจมาก และอีกที่หนึ่งที่ตอง

ชื่นชมก็เปนที่เทศบาลเมืองปาตองโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการศึกษา

ของเขานะครับ ซึ่งของเขามีสํานักการศึกษาไดจัดตั้งเปนโรงเรียนของ

เขาเอง โดยเปนโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาล 2 เทศบาล 3 จํานวน  

3 แหง มีนักเรียนประมาณ 1,300 กวาคน เขาก็ไดพูดคุยใหเราฟงวา

ทําอยางไรที่นักเรียนไมตองจายคาเทอมเลยสักบาทเลยนะครับ และ

เขามีความเห็นพองตองกันในการซื้อที่ดินในราคารอยกวาลานบาท  

เพื่อทําใหโรงเรียนเขาเกิดขึ้นมาไดรับประโยชน แตกับสิ่งที่เราอยูมีใน

อบจ. ของเราขณะน้ีที่ใชงบประมาณไป ผมตองขอติติงนิดหนึ่งนะครับ 

พอเราไปดูงานของเขาแลวกลับมา รูสึกนอยใจกับสิ่งที่เรามีอยูในอบจ.

นะครับ วาในสวนของกองการศึกษาของเขามีการบริหารจัดการมา

ประมาณ 10 ป ใชงบประมาณไปแลว 500 กวาลานบาท แตในสวน

ของการพัฒนาของเขารวมคาที่ดินกับคากอสรางตัวอาคารดวยนะครับ  
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ซึ่งแตกตางจากของเราในแตละป ซึ่งผมจะไมขอขุดคุยกันนะครับและ

ไมขอเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่เรามีอยูในวันนี้ ความคุมคาผมคิดวา

มันยังนอยเกินไป เพราะฉะนั้น ถามีโอกาสอยากใหทานปลัดฯ ปฏิบัติ

หนาที่นายกฯ นํากองการศึกษาของเราไปดูงาน ซึ่งตรงนั้นของเขาเปน

โมเดลระดับโลก “ปาตองโมเดล” ซึ่งทําเกี่ยวกับการศึกษา ก็ตอง

ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ที่ไดพาพวกเราไปไดรับความรูทั้งสอง

เทศบาลนี้ ซึ่งไดรับประโยชนอยางมากมายซึ่งสามารถนํากลับมา

ประยุกตใชกับพวกเราไดอยางมากนะครับ คราวนี้ในการเดินทางไปก็

ประสบกับความสุขบาง ปญหาบางก็อยากใหทานสมาชิกหลายๆ ทาน

ที่ไดรวมเดินทางไปไดมาแชรประสบการณกันวาครั้งนี้ทานไปแลวได

อะไรมาบางนะครับ ลองกลับมาเลาใหเพื่อนสมาชิกและขาราชการที่

ไมไดเดินทางไปกับเราวาเราไดไปรับอะไรใหมๆที่เปนประโยชนมาบาง

นะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ขออนุญาตเสริมทานรองประธานฯ ชํานาญสักนิดนึงนะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.   ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เราไปกันถึง 3 แหง แลวแตละแหงสมาชิกฯ  

มีความสนใจมากนะคะ ซึ่งเราไปกันก็รูสึกประทับใจในเรื่องของศูนย

ฟอกไตของเทศบาลตําบลวิชิต เขาอุดหนุนและทํ าMOU กับ

โรงพยาบาล ตรงนี้เขาก็จะมีงบประมาณสนับสนุนชวยดวย สวนดาน

บุคลากรก็ตองใชของโรงพยาบาลอยูแลวนะคะ จึงขอฝากทานปลัดฯ 

ปฏิบัติหนาที่นายกฯ วา อยากใหศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของเทศบาล

ตําบลวิชิตวาเขาทํากันอยางไรบางในเรื่องนี้  ในฐานะที่ อบจ.เราเปน

องคกรระดับจังหวัด เรานาจะศึกษาขอมูลจากเขานะคะ ซึ่งจากการ  

ไดพูดคุยปรึกษากันกับทานสมาชิกฯ ก็มีความเห็นวาเรื่องตรงนี้       

นาทํานะคะ เพราะเปนเรื่องคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งเราเปนองคกร

ระดับจังหวัดก็นามองเปนเรื่องหลักนะคะ ซึ่งเขาเปนแคเทศบาลเขา

สามารถทําเรื่องใหญๆ ไดเยอะมากแลวก็ใชงบประมาณไดคุมคา     

สิ่งที่เราจําเปนตองนํามาปรับเปลี่ยน คือเรานาจะทําอะไรที่เปนชิ้น  

เปนอันใหเห็นเปนรูปธรรมเชนจังหวัดอื่นๆ เขาบางนะคะ ก็ขอชื่นชม

ทานสมาชิกฯ ที่ไดนําเสนอในมุมมองที่เปนประโยชนตอการบริหาร

และพัฒนาองคกรเราตอไปนะคะ คะ มีสมาชิกทานอื่นจะอภิปราย  

หรือสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญคะ เชิญทานสจ.นพดล ฯ คะ 
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นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค  กระผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค ก็อยางที่ทานรอง

ประธานสภาฯ ชํานาญ ไดกลาวไปนะครับวา ในการไปศึกษาดูงานครั้ง

นี้ก็ถือวาเปนการศึกษาดูงานที่สมบูรณแบบ ซึ่งสมาชิกฯ ทุกทานให

ความสนใจเปนอยางมากนะครับ และอยางเทศบาลแรกคือเทศบาล

ตําบลวิชิตก็ไดประโยชนมาหลายเรื่องนะครับ เรื่องแรกที่ผมไดพูดคุย

กับชางปโยรสวา คนที่ออกแบบอาคารเทศบาล ออกแบบศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ออกแบบหองประชุม เปนเจาหนาที่ของเทศบาลซึ่งไดมีการ

ออกแบบสวยงามมากนะครับ ก็ยังคิดวาทําไมของเราคนออกแบบ

ทําไมไมทําแบบนี้บาง ก็อยางที่บอกนะครับเวลาคัดสรรบุคลากรที่จะ

มาทํางานกับเรา หรืออยางที่บึงบอระเพ็ดที่เปนหนาตาของเรานะครับ 

ดังนั้น ในเรื่องของการออกแบบ จุดที่ เปนแหลงการพัฒนาการ

ทองเที่ยวก็จะถือวาเปนสิง่ที่สาํคัญมากนะครับ ก็อยากฝากเรื่องนี้ไวนะ

ครับ และก็อีกแหงหนึ่งที่ไดไปดูเทศบาลตําบลวิชิตคือศูนยบานพัก

คนชรา ไมเหมือนกับศูนยของเรานะครับ ก็ไมถึงกับติเตียนอะไร     

นะครั บ  แต ของ เ ขามีก ารทํ า ได ดี เ ลยนะครั บ  มีก ารพักผอน              

มีการออกกําลังกายมีการนําคนชรามาออกกําลังกายรวมกิจกรรมกัน

นะครับ ในสวนของตัวอาคารก็มีความรมรื่นนะครับ ก็มีหลายเรื่อง

เดี๋ยวก็คงจะตองคุยกันนะครับ และก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกฯ ที่

ไดไปกันตลอดนะครับ อยางที่เทศบาลเมืองปาตองนัดหมายกันบาย

สองบายสามทานก็มากันตลอดนะครับถึงแมจะเหนื่อยจะเพลียกันแต

ทุกคน   ก็ไดรับความรูมาก เพราะวา มันเปนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา

ซึ่งโมเดลของเขาใกลเคียงกบัเรามากเลยนะครับ โรงเรียนของเขาก็เปน

โรงเรียนที่ถายโอนมาเหมือนรอบแรกๆ เราที่มีปญหามา ก็ไดสอบถาม

วาหลังจากนั้นเปนอยางไร เขาก็บอกวาไดมีการปรับปรุงพัฒนา

จนกระทั่งทุกวันนี้ ขอบคุณทุกทานมากครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานอื่นมีการอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญคะ  เชิญทาน 

ประธานสภา อบจ.นว.   ร.ต.ต.วรจําเริญ  วรทอง คะ   
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ร.ต.ต.วรจําเริญ  วรทอง - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อ.ชุมแสง กระผม ร.ต.ต.วรจําเริญวรทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมแสง สําหรับการศึกษาดูงานที่ผานมา      

ที่พวกเราไดไปกันก็ถือวาประสบผลสําเร็จ ไดองคความรูไดรับทราบ

ทุกอยางที่เขานําเสนอใหกับพวกเราและก็คุมคากับคําวาศึกษาดูงาน

นะครับ ไมเหมือนที่ผานมาที่เปนเรื่องเปนราวอยูตลอดมา เอาผีไป    

ดูงานไมมีชื่อก็ไปสุดทายมันก็ไมไดประโยชนอะไรเลย แตไปคราวนี้ได

ประโยชนนะครับ ผมเองก็ไมคอยสบายเปนไขตั้งแตตอนไป แตแลวก็

ตองไป  ไปเพื่อใหไดรู และก็รูจริงๆ เหมือนที่ทานประธานสภาฯ กับ

ทานรองประธานฯ ชํานาญ ไดพูดนะครับ ไดรับความรูทั้งสองแหง   

ไมวาจะเปนเทศบาลตําบลวิชิตหรือแมกระทั่งเทศบาลเมืองปาตอง 

แมกระทั่งศูนยฟอกไต ผมรูสึกชื่นชมมาก ผมเองก็ยังไดพูดคุยกับ

ประธานสภาฯ วา เดี๋ยวกลับมาแลวลองใชแนวคิดของพวกเราดูสิวา

เรามีทางที่จะใชศูนยชีวนันทที่เรามีอยูแลวนั้นใหเกิดประโยชนไดไหม 

แตถาเราจะนํานโยบายของอบจ.เรามาใชแลวการประสานกับ

โรงพยาบาลหรือกาชาด จัดทําตรงนี้ขึ้นมาแตเราเปนเจาภาพเอง ซึ่ง

ตรงนี้จะเปนชื่อเสียงของอบจ.เรานะครับ ผมอยากจะพูดวา อบจ.เรา

เงียบเหงามานาน ซึ่งตรงนี้ถาเราสามารถทําไดผมเชื่อวามันเปนตัว   

จุดประกายเลยนะครับ พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ ชัยนาท 

อุทัยธานี สิงหบุรี จะมาใชที่นี่ในนามของอบจ.เรา ตรงนี้สําคัญนะครับ 

คาใชจายในการฟอกไตมันสูง ผมเคยฟงมาวาใครที่เปนโรคไตเนี่ย     

มีบานหมดบาน มีรถหมดรถ มีทองหมดทอง ผมก็เพิ่งรูคําพูดนี้ในวันนี้ 

ก็เลยคิดวาเดี๋ยวกลับมาจากการศึกษาดูงานแลวจะมาพูดคุยกันวา

อยากใชศูนยชีวนันทมาทําศูนยฟอกไต ตรงนี้นะครับถาทําไดก็จะ   

เปนหนาเปนตาของอบจ.เรานะครับ ใครไปใครมาจะไดชื่นชม อบจ.

นครสวรรคเราวามีศักยภาพไมใชมันเลอะเทอะไปหมด ผมไมขอพูด   

ถึงอดีตเกานะครับ อยากจะพูดตั้งแตวันนี้เปนตนไป คราวนี้ผมขอพูด

ถึงกองการศึกษาสักนิดนึงนะครับ อยางที่ทานประธานสภาฯ และรอง

ประธานสภาฯ ชํานาญ ไดพูดไปวาโรงเรียนเทศบาลตําบลวิชิตและ

เทศบาลเมืองปาตองของเขาดีมากนะครับ  
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 ผมอยากจะพูดนะ  แตไมกลาพูดเพราะผมอาย อายที่โรงเรียนสอน

ภาษาของเรา  โรงเรียนอิงลิชสคูล ซึ่งทานอํานาจฯ เขาสรางมาเขาหวัง

ในตรงนี้มาก ทานเคยพูดกับผมวา อยากใหเด็กนครสวรรครุนหลังๆ                 

พูดภาษาอังกฤษไดเกง ภาษาจีนไดเกง ภาษาญี่ปุนไดเกง ผมก็ตั้ง

ความหวังเอาไววาเปนเรื่องที่โชคดีของชาวนครสวรรค แตปจจุบัน

โรงเรียนของเรา ผมไมอยากจะพูด ผมใชคําวานาละอาย ใครที่มีสวน

ในการรับผิดชอบก็เอาคําพูดของผม คําวานาละอาย นําไปตีความเอง  

กันนะครับ วามันนาละอายอยางไร ถาถามความเห็นสวนตัวของผม 

ผมอยากจะใหยุบ ถายุบไมไดไมเปนไร ยุบตรงนั้นแลวนํามารวมกับ

โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ทําไดไหม ทําไมไดไมตองทํา ก็ปลอยมันไป   

เขาเรียกตามยถากรรม แตผมอยากจะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวาเปน

โรงเรียนอะไรก็ได ชางหัวมัน ไมเปนไร พวกใครพวกมัน นี่เปนแนวคิด

ของผมนะครับ ใครจะคิดเหมือนผมหรือไมเหมือนผมก็ไดนะครับ และ

ที่สําคัญศูนยบานพักคนชราของเขาที่เห็นมาของเขาทําดีมากเลยนะครับ 

ของเราที่นิคมเขาบอแกว ผมวาถาไดผูบริหารที่ดี ผูนําที่ดี ตรงนั้นผม

วานาจะดีกวานั้น ในสวนความคิดของผมคนที่มีฝมืออยูตอนนี้ ผมวา

ผอ.พีระพงษนาจะไปอยูที่นิคมเขาบอแกว เขาเปนคนที่มีฝมือนาจะไป

อยูตรงนั้นเพื่อไปสรางสรรคชื่อเสียงใหกับอบจ.เราใหดีขึ้น ผมวาตรง

นั้นยังดีไมเทาที่ควรนะครับ ตอไปก็ขอพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

เดินทางการศึกษาดูงานครั้งนี้มันมีขอบกพรองและก็ขอเสียหาย      

ผมถือวาเปนการไมใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปนการไมใหความสําคัญ

กับสจ. สมาชิกทุกคนที่ไปกันเราตั้งใจไป ไมใชบอกวาไดงบประมาณ     

มากอนหนึ่งไปเที่ยวไปกินกัน มันไมใชนะครับ ผมไมใชนักกินนักเที่ยว 

ผมพูดกับหลายๆ คนวา ผมชอบการเรียนรูมากกวา อันนี้ผมตองการ

ใฝหาความรูที่เขามีอะไรดีก็นํามาใชปรับปรุงบานเรา สักวันหนึ่ง     

ผมอาจจะไมไดอยูตรงนี้ แตมีโอกาสนําเสนอใหอบจ.ทําประโยชนอะไร  

ไดมากมาย แตขณะเดียวกันวันที่ เดินทาง สจ.วินัย ไมมีชื่อ ไมมี       

ตั๋วเครื่องบิน คนติดตามผมอีกหนึ่งคนก็ไมมีตั๋วเครื่องบิน ซึ่งเครื่อง   

จะออกอีก 10 นาทีแลว ทั้งสจ.นพดล สจ.วิทูร สจ.ณรงค สจ.ชํานาญ    

วิ่งกันใหหัวป น นี่ คือความบกพรองไม เอาใจใส ของ เจาหนาที่            

ที่รับผิดชอบ ผมไมเคยโกรธ แตอยากตําหนิที่ไม ใหความสําคัญ

เทาที่ควร ทําไมสายการบินเขาสงชื่อมาแลว เราไมตรวจสอบใหชัดเจน 
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วา ตั๋วครบไหม ชื่อครบไหม แลวเตรียมเดินทางแบบนี้ ตองติดตอ

ตลอด แมกระทั่งผูติดตามของเราคุณบรรหาญฯ และคุณปกาสิตฯ ที่

ไปในวันนั้นเขายังบอกวา เพิ่งไดรับแจงกอนการเดินทาง 2 วัน ทําไม

ไมแจงลวงหนาสักอาทิตยนึง หรือวาความสําคัญของสจ.ที่ไปยี่สิบกวา

ชีวิตไมมีความสําคัญงั้นหรือ เกียรติศักดิ์ศรีมันหายไปไหน น่ีผมถึงบอก

ใหฟงวายุคนี้ เปนยุคที่สจ.เราเริ่มตกต่ําลงเรื่อยๆ เพราะอะไร       

เพราะขาราชการเราเริ่มใหความสําคัญกับสจ.เรานอยลง  ไมคุมคาเลย 

ตอ ง ให ความสํ าคัญกั นนะครับ  คุณ เปนข าร าชการก็ จ ริ ง อยู                

แตขณะเดียวกันกับสจ. ผมก็ถือวาเรามารวมกันทํางาน ไมใชงานใคร

งานมัน หนาที่ใครหนาที่มัน เรามาอยูในเรือลําเดียวกัน บานหลัง

เดียวกัน ตองจําวาสมัยทานอํานาจฯ เปนนายก ศักยภาพของสจ.เรา 

เดินไปไหนมีแตคนยกมือไหว มีแตคนเคารพนับถือ ไปนั่งตรงไหนมีคน

ยกโตะมาใหนั่ง แตเดี๋ยวนี้เห็นสจ. ชางแมงมัน คือ เดี๋ยวนี้ขาดศักยภาพ

ขาดศักดิ์ศรีไป ถาไปดูสจ.จังหวัดอื่นๆ ที่เราไปศึกษาดูงานก็เหมือนกัน 

เขาก็ไมใชเจาพอไมใชนักเลง เขาเปนแคสมาชิก แตชาวบานใหความ

เคารพเขามาก เรื่องจริงนะครับ ผมก็อยากจะฝากคําแนะนําเอาไววา 

การเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ขอเสียหายอยางมากก็คือจากการ

ดําเนินการเรื่องตั๋วที่นั่ง ผมไมอยากจะโทษคุณพิมพชนกที่ทําบกพรอง 

ถาผมโทษ ผมตองโทษที่ตัวผอ.พีระพงษ ผมไมไดโกรธ เขาก็เหมือน

นองผม แตก็ตองโทษเพื่อใหไปเตือนสติตัวเองวา เราเปนหัวหนางาน 

เราจะปลอยใหเด็กทํางานโดยที่เราไมรูไมได เราเปนหัวหนาเขาแลว

ตองไดรับการรายงานจากลูกนองวาทุกอยางเรียบรอยไหม ชัวร ชัด ใช 

จบ หรือวาชัวร ชัด ไมใช ก็ตองหาตัวที่ใชใหไดนะครับ ตรงนี้นะครับ

มันถึงจะผาน ไมใชวาเราไปดวยความเครียด อีกคนหนึ่งกลับสี่โมงครึ่ง 

อีกคนหนึ่งกลับหกโมงครึ่ง อีกคนหนึ่งกลับบายสามโมงเย็น มันมั่วไป

หมดนะครับ แบบนี้มันไมใช ผมเองก็ไมอยากใชคําวาใครจะยังไง    

ชางแมงมัน ผมวามันไมถูกตอง วันนี้ผมขออนุญาตพูดนะครับ อาจจะ

ไมคอยดี อาจจะพูดไมเพราะ แตเพียงพูดจากความรูสึกของตัวเองวา 

อบจ.นครสวรรคเราเปนองคกรใหญ มีประชากรเปนลานๆ คน     

ไมใชจังหวัดเล็กๆ ทุกอยางตองไดรับเกียรติบางนะครับ อยางเราไปที่

เทศบาลเมืองปาตอง เราไปก็ใหความสําคัญตอเจาภาพเขามากเลยนะ

ครับ เจาภาพเขาเตรียมการรอรับเราเปนอยางดี ขนาดผมเองปวยลุก

ไมคอยจะไหวอยากจะนั่งอยากจะนอนก็ตองฝนตัวเองไป ความรูสึกคือ 

เขาอุตสาหรอเรา พอพวกเราเขาไป เขายิ้มเขาดีใจ  
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กับถาเขานั่งรอเรา แลวเราเดินผานไปเขาไป ลองคิดดูก็แลวกัน      

นั่นเทากับคือคนไมมีมารยาทเลย ถาเปนเรา เขาไมสนใจเราบางละ 

จะรูสึกอยางไร  สิ่งที่ผานมานั้นเปนขอคิดที่วา 1. ผมนําเสนอเพื่อให

นําไปปรับปรุง อยาใหเกิดอยางนี้ขึ้นอีก ถาเกิดขึ้นอีก ผมบอกตรงๆ  

นะครับวา ผมจะทะเลาะกับผอ.พีระพงษ ตองนําไปแกไขนะครับ   

เพราะมันเปนเรื่องเสียหาย และที่สําคัญคุณพิมพชนกอาจจะมีปญหา

เรื่องลูกออนดวย เขาก็อาจจะไมสะดวก แตก็อยูที่ผอ.พีระพงษวา    

จัดใครที่เขาเหมาะสมที่เกงหนอย สมาชิกไปถูกกระทําแบบนี้ เขาคิด

มากนะครับ ทุกอยางเกิดความบกพรองเพราะคิดวาทุกอยางจบ

แลวแตมันไมจบ มันไมมีใครติดตามเรื่อง คุณพิมพชนกโทรหาผมบอก

วา ทานไมใชความผิดของหนู แตเปนความผิดพลาดของสายการบิน 

แบบนี้มันไมใช มันตองผิดพลาดที่คนกระทํา สายการบินเขาก็แค    

รับเรื่อง คนที่กระทํานําสงไปคือใคร เขาสงกลับมาหาเรา เราได

ตรวจสอบไหม ชัวร ใชไหม จบ  คุณยังสงขอความมาหาผมเลยบอกวา

ทุกอยางเรียบรอย แตพอไปถึง คุณรูไหมวาสายการบินบอกวา ไมมีตั๋ว 

ผมจะรูสึ กอยางไร ผมบอกกับสจ.นพดล สจ.วิทู ร สจ .ณรงค          

สจ.ชํานาญ วา พี่กลับ พี่ไมไปแลว ผมไมไดประชดนะครับ แตมัน    

เสียความรูสึก ซึ่งการกระทําเชนนี้มันไมถูกตองเลยนะครับ เรื่องนี้       

ผอ.พีระพงษตองรับผิดชอบอยางมหันตเลยนะครับ ผมไมไดติดใจคุณ 

แตอยากเตือนสติคุณใหฟงในฐานะที่คุณก็เหมือนนองผมวา งานที่

จะตองไปในครั้งหนายังมีอีกหลายไฟว  และก็อยากใหขาราชการ   

กองการศึกษาของเราไปศึกษาดูงานของเทศบาลทั้งสองแหงวาของเขา

ทํากันอยางไรไมใชมาดันทุรังอยางอิงลิชสคูล ทุกวันนี้มีเด็กนักเรียน

ไมกี่คน  อยาหาวาผมอยางนั้นอยางนี้เลยนะครับ ผมไดใหสตง.มา

ตรวจสอบการใชงบประมาณของป 2559 และรวมถึงงบประมาณ      

ป 2560 วามันคุมคากันหรือไม และก็เตรียมตัวตอบคําถามเขาดวย

แตวาผมไมไดหวังผลดานคดีความ แคใหตรวจสอบการใชจาย        

ในขอความผมระบุไปอยางนั้นจะไดรูวาผมเปนคนพิมพหนังสือถึง สตง.

ไมเกี่ยวกับปปช.นะครับ ปปช.เกี่ยวเรื่องเดียวคือการศึกษาดูงานทีเ่อาผี

ไปเที่ยว สุดทายก็ขอขอบคุณทุกทานที่รับฟง ขอบคุณครับ  
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นที่สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานสภา อบจ.นว.   อีกไหม เชิญทานสจ.วิโรจนฯ คะ 

 

นายวิโรจน  กลิ่นโตนด   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ตาคลี กระผมนายวิโรจน  กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั

นครสวรรค อําเภอตาคลี จากเรื่องที่เครียดๆ กันมา ก็ขอเปนเรื่องชื่น

ชมบางนะครับ พอดีทานผูการกองบิน 4 ทานนายก อบต.ตาคลี  ทาน

นายก อบต.หัวหวาย ก็ฝากชื่นชมมาฝายบริหารและสมาชิกทุกทาน

หลายครั้งหลายหนทีโ่ทรมาขอความอนุเคราะหเขาก็ชื่นชมกันวา อบจ.

เราใหการสนับสนุนดี วองไว ตั้งแตสมัยน้ําทวมขอความอนุเคราะห

สุขา พอรุงเชาทานปลัดก็สั่งการไป รถสุขา รถงวงยาวก็ไป เครื่องดูด

น้ําที่กองบิน 4 ทานผูการก็เลยฝากขอบคุณอบจ.มาวา เดี๋ยวน้ีอบจ.เรา

ทํางานเปนระบบและวองไว เขาก็ชื่นชมขาราชการ และเมื่อสองสาม

วันทอแตกที่ ตาคลี สระแกว หนองพิกุล มีคนตกหลุม ผมก็โทรมา

ประสานทานปลัดและชางปรัชญา พอรุงเชาก็ไปทํางานเรียบรอย      

ก็ฝากชื่นชมมาครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นที่สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานสภา อบจ.นว. อีกไหม ไมมีนะคะ ถาอยางนั้นจะขอสรุปนะคะ กรณีการไปศึกษา     

ดูงาน ในเรื่องของทานสมาชิกไดนําเสนอไวฝากปลดัปฏิบตัิหนาที่นายก

ฯ ไวดวยวา การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทานสมาชิกไดฝากในเรื่องแรก เรื่อง

ของการศึกษาเราจะทํายังไงกันตอไปในเมื่อถาเรายุบอิงลิชสคูลแลวก็

คงตองหันมาดูแลโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ของเราอยางดีที่สุดนะคะ ก็

ตองมาพูดคุยกันนะคะ อยากใหมีโตะกลมใหผูที่มีความคิดเห็นหรือมี

ประสบการณจากการศึกษาดูงานมานะคะ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือศูนย

ฟอกไตซึ่งไดนําเสนอไปแลว เราก็มีศูนยชีวนันททําอยางไรจะใหมัน

เกิดข้ึนไดในชวงเวลานี้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือบานพักคนชราซึ่งเรามี

อยูเดิมแลวจะบริหารอยางไรใหเทียบเทาเขา ก็คงไมตองไปมากกวา

เขา เรื่องนี้เราก็ตองไปดูระบบการบรหิารงานแลวนํามาปรบัปรงุในเมื่อ

เรามีการใชงบประมาณอยูแลวนะคะ ทานสมาชิกก็ทราบดีนะคะ ใน

ดานการปรับปรุงที่เรามีอยูอยางเชนบึงบอระเพ็ด บานพักคนชรา 

โรงเรียนสวนกุหลาบ สนับสนุนแนนอนนะคะ เรื่องนี้คือสิ่งที่ทาน 
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สมาชิกไดไปศึกษาดูงานแลวมีขอเชิงเปรียบเทียบซึ่งเปนประโยชนตอ

หนวยงานเราเองนะคะ แลวทานสจ.วิโรจนฯ ก็ชื่นชมนะคะขาราชการ

ในกองชางที่ไดทํางานอยางรวดเร็ว ทีนี้ขอผิดพลาดอยางกรณีของทาน

สจ.วรจําเริญฯ ไดพูดคุยและก็ไดนําเสนอมาวาเกิดความผิดพลาดแบบ

นี้เราจะแกไขอยางไร มุมมองมันก็เหมือนเปนกระจกเรื่องขาราชการ

ของเรานะคะ ซึ่งเราก็ไดไปพบกับขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเหมือนกันแลวเขาเปนแคเทศบาลซึ่งมีบุคลากรที่นอยกวาเรา

มากถาเปรียบเทียบกัน แตเขามีคุณภาพ เขาใหเกียรติทั้งสมาชิกและผู

ที่เปนแขกที่เปนขาราชการทางการเมืองที่ เปนตัวแทนของพี่นอง

ประชาชนซึ่งเขาใหเกียรติมากเลยนะคะ เราจะตองมาปรับของเรา

อยางไร ก็ฝากทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ และก็ในสวนที่เกี่ยวของ

โดยเฉพาะเรื่องบุคลากร ซึ่งเราไดพูดคุยกันมาเยอะมากและตลอดเวลา

นะคะ มุมมองเราจะปรับกันอยางไรใหเสมอเขาหรอืดีขึ้นกวาเดิมนะคะ 

อยางกองกิจการสภาฯ ก็จะมีปญหากับสมาชิกอยูเรื่อย มีปญหากัน

มาแลวก็ไมคอยปรับปรุงแกไขกัน ก็ฝากทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกฯ 

วาจะปรับกันอยางไร แลวเดี๋ยวใหผอ.กองกิจการสภาฯ ตอบมาวา     

สิ่งที่ขอผิดพลาดนี้จะทําอยางไรตอไป เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่

นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ขอบคุณทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกนะครับ ซึ่งมีทั้ง 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  คําชมและคําติเพื่อกอในการปฏิบัติงานของแตละกองนะครับ สําหรับ 

นายก อบจ.นว.   กองกิจการสภาฯ ผมเองก็เคยปฏิบัติหนาที่นี้ในฐานะผอ.กอง อันดับ 

แรกคือมันก็ตองตั้งวิสัยทัศนใหแกกองกอนวา กองนี้เปนกองที่จะตอง

บริการสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหลักนะครับ ก็

เหมือนวาจะทําอะไรก็ตองนึกถึงสมาชิกกอนและก็ตองใหความรวมมือ 

ตองใหเกียรติ อันนี้สําคัญ ที่ผมปฏิบัติมาก็อาจจะเปนบุคลิกสวนตัว

ดวยนะครับ และเราก็ตองปรับตัวใหได ถาไมใชบุคลิกสวนตัวเราก็ตอง

สรางสายสัมพันธที่ดีกับสมาชิกวาทําอยางไรถึงจะทํางานใหเขากันได

นะครับ ผมขอฝากผอ.คนปจจุบันก็แลวกันนะครับวา ทําไมสจ.เขามา

ตองเขามาที่กองกิจการสภาฯ กอนที่จะเขาที่อื่น เดี๋ยวนี้มันเปนยังไง 

ความสัมพันธระหวางขาราชการและทุกคน เต็มใจใหทําไหม อยางที่

ทาน ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานสจ.วรจําเริญฯ พูดเนี่ยทําไมตอง

เอาคนกองอื่นไป ผมก็เพิ่งจะรูเมื่อเชานี้เองวาคุณบรรหาญฯ ไป  
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เพราะเราเองก็ไมไดลงลึกขนาดนั้นจริงๆ มันควรที่จะเปนเจาหนาที่

กองกิจการสภาฯ ที่จะตองไป มันไมใชตองเอาคนอื่นไป สําหรับเรื่อง

การบริหารจัดการภายในอยางที่ทานบอก เราตองรูทุกเรื่องและก็ตอง

ตรวจสอบลูกนองวา ลูกนองทํางานโอเคไหม ผมก็เคยบอกนะครับวา 

เราตองรูทุกเรื่องกอนถึงคอยมากํากับลูกนองอีกทีหนึ่งวาทําตามที่เรา

กําหนดไหม เรื่องนี้ก็ตองฝากผอ.กองและหัวหนาฝายดวยนะครับ ตอง

ตระหนักตรงนี้ไวมากๆ แตถาคุณไมตระหนักตรงนี้มันก็จะเกิดปญหา

อยางนี้กับทานสมาชิก ความยิ้มแยม ความสนิทสนม มันไมเหมือน

เมื่อกอน อยางที่ทานบอก สมัยทานนายกอํานาจฯ เนี่ยไปไหนเราเฮ

กันไป ทําอะไรตั้งใจรวมมือกันจริงๆ ฝาฟนมาดวยกัน ไมเกิดปญหา   

เฮไหนเฮนั่น ทุกขไหนทุกขนั่น แกปญหาดวยกัน แตตอนนี้มันเปนยุค

สมัยที่แตกตางกัน บอกนิดนึงสําหรับคนรุนเรา อยางผมเนี่ยอายุ 40 

ขึ้น ผมวาการสรางมนุษยสัมพันธ การใหความเคารพนับถือ กับเด็กรุน

ใหมๆ ผมเคยพูดตลอดเวลาไมใชแตกองกิจการสภาฯ กองเดียว     

กองการเจาหนาที่ สํานักปลัด เด็กฝกงานแทบจะเดินชนไหลผมเลย   

ไมรูนะวานี่ปลัด ยังไมรูเลย ขนาดกอนฝกงานผมใหมีการปฐมนิเทศ

กอน มีรูปขึ้นใหดูกอน บางทีมันไมใช ขาราชการเรา พนักงานจางเรา

บางทีเดินแทบจะเดินชนผมเลย ขนาดทําบอรดติดรูปแลวนะครับ    

รูปสมาชิก รูปผูบริหาร ใหดูกัน มันขาดกันตรงนี้เยอะ ไมใชผมไมพูด

นะครับ ทั้งประชุมสามเดือน ประชุมผอ.หัวหนาฝาย พยายามพูดอยู

ตลอดเวลากระตุนอยูตลอดเวลา นี่คือการใหเกียรติคนมันสําคัญมาก

ตั้งแตชาวบานขึ้นมาหาเรา ปญหามันเกิดจากการที่ไมยอมกัน เจาของ

เรื่องก็แอ็คจังบางทีตองเรียกมาเฉพาะตัว มันเปนปญหารอยแปดพัน

ประการ กองเนี่ยคอนขางจะวุนวายมากๆ เลยนะครับ ผมประชุม    

ทั้งผอ.ทั้งฝายทุกวันอังคาร ทํายังไงเนี่ย อยาฟงไดไหม ฟงหูซายทะลุ  

หูขวา บางทีอยางที่ทานบอก ผมเองก็ตองตรวจสอบวาที่สั่งไปทํา    

หรือเปลา ทําบันทึกชวยจําไป เราพยายามแตกับคนอยางที่บอก     

มันคอนขางเยอะ อยางที่ทานบอกวาคนที่ เราไดมามีคุณภาพไหม 

พรอมที่จะรับไหม บางทีก็อยากจะแกนะครับทาน ก็อยางที่บอก     

มันก็มีปจจัยแวดลอมภายนอกมันเขามา บางทีก็อะลุมอลวยกันไป   

ถาเปนแบบทานสมาชิกบางคนทานทําไดนะครับ  
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แตในฐานะผมก็เปนขาราชการตัวเล็กๆ ไมไดใหญอะไรมากมายก็ตอง

เคารพ ทานพูดอะไรมาผมก็ตองรับฟงแลวนําปฏิบัติอยูแลวนะครับ ไม

ตองกลัววาจะไมทํา อยางเรื่องโรงเรียนอิงลิชสคูล ยุบแนนอนครับ

ภายในพฤษภาคมหนายุบแนนอนครับ เพราะจํานวนนักเรียนไมครบ

แลวงบประมาณเราก็ลงไปครึ่งหนึ่งปนี้ ตัดไปในการจางครูสอนภาษา    

เพราะก็ไดปรึกษากับผอ.โรงเรียนและผอ.กองการศึกษา มันตองรอให

เด็กนักเรียนหมดกอนจึงจะยกเลิกโรงเรียนไดนะครับ แตถายังไมหมด 

เราก็ตองทําหนาที่ถึงเด็กนักเรียนคนสุดทายของโรงเรียน และขอฝาก

ทานประธานสภาฯ ในฐานะที่เปนกรรมการผูปกครองของโรงเรียน

สวนกุหลาบฯ และก็มีตัวแทนสมาชิกเขาไปอยูดวยตรงนั้น ใน       

การพัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบฯ  ผมวาเราปรับเปลี่ยนไปเยอะ       

ครูรุนเกาเขาก็อาจจะมีปญหากันบาง แตสมัยนี้เปลี่ยนไปแลวครูรุน

ใหมๆเขามาก็คอนขางมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง ก็ตองขอเวลาและขอ

การสนับสนุนจากทานสมาชิกในการที่จะไปชวยคิดชวยทํา ตองพัฒนา

ดานอะไรบาง ผมมองวาดานวัตถุตางๆ ในโรงเรียนเราคอนขางจะให

เต็มที่แลวในปนี้นะครับ ตอนนี้ก็ตองไปเนนในดานวิชาการและก็ดาน

สายสัมพันธที่ทานสมาชิกก็คงตองเขารวมรับฟงที่โรงเรียนบางนะครับ

เวลามีการประชุมผูปกครอง ก็ขอแรงไปรวมกันนะครับรอบหนึ่ง

ประมาณ 3-4 คน ก็ยังดีนะครับ จะไดทราบปญหาเขา เราจะได

แกปญหากันอยางไร มันก็มีหลายๆ อยางนะครับ อยางเชน ผอ.ก็มา

ใหมยังไมถึงป คราวนี้เขาก็พยายามปรับหลายๆดาน ก็ดีขึ้นนะครับ  

ก็ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ที่ใหไดขอคิด 

ขอแนะนํา ในฐานะที่ผมเปนขาราชการก็ตองนําไปปฏิบัติอยูแลว ไมใช

วาสมาชิกพูดอะไรแลวไมทํา ไมใช ทุกอยางขอใหพูดมาเถอะครับ    

ถาผมทําได ไมมีปญหาครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ขอบคุณทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ  

ประธานสภา อบจ.นว.   ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นที่สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหม

     เชิญทานสจ.วรศักดิ์ ฯ คะ 
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นายวรศักดิ์  น่ิมดิษฐ   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อ.หนองบัว กระผมนายวรศักดิ์  นิ่มดิษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค อําเภอหนองบัว ผมอยากจะขออนุญาตแจงผูบริหารวา ใน

เมื่อสภาอบจ.ฯ เราอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให เรียบรอยแล วก็อยากใหท านใช

งบประมาณอยา ง เป นประ โยชนที่ สุ ด  เพราะสิ่ ง นั้นคื อภาษี           

ของประชาชน ดังนั้น จึงขอใหทานทบทวนในการใชงบประมาณ     

แตละกองอยางคุมคา และก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ รถประจําตําแหนง    

ผมเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสสวรรคมาเนี่ย    

ยังไมทราบเลยวารถของอบจ.เรามีทั้ งหมดกี่คัน รถอะไรบาง 

เครื่องจักรเหลือเทาไหร ขออนุญาตทานผูบริหารนะครับ ถาเปนไปได

ขอใหพิมพแลวแจกทานสมาชิกทุกทานใหทราบหนอยนะครับวา    

ผอ.แตละกองใชรถคันไหน เพราะรูสึกวาขาราชการจะกลัวสตง.     

กันมาก ก็เลยอยากใหทานทําตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัดนะครับ 

ไมวาจะเปนเรื่องน้ํามัน เรื่องการใชรถ ความคุมคาในการมาทํางาน      

ทานมาทํางานคุมคากับเงินภาษีของประชาชนที่ตองจายเปนเงินเดือน

ที่ทานไดรับหรือไม  ไมใชวาจะมุงเนนแตจะเอาคาตอบแทนเงินตัวโนน

เงินตัวนี้ แตลืมไปวาทุกสิ่งทุกอยางมาจากเงินภาษีของประชาชน     

สิ่งไหนที่ทําเพื่อพี่นองประชาชนได ผมวาควรทํานะครับ เพราะวาภาษี

ของประชาชนเขาเรียกวา มันเปนหยาดเหงื่อและแรงงานของพี่นอง

ประชาชนที่นํามาจายที่พวกเราไดรับเงินเดือนกันอยูทุกวันนี้ และ

อยากใหทานผูบริหารกําชับผูใตบังคับบัญชาอยางที่ทานวา บางที   

เดินสวนทานปลัดยังไมรูเลยวาเปนปลัด ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานพูดมัน

เปนสิ่งที่ดีนะครับ ทานสามารถใหคุณใหโทษได ทานก็มองวา ทานเอง

ก็เปนขาราชการไมไดมาจากประชาชนไมไดมาจากการเมืองก็อาจจะมี

ความเกรงใจกันบาง อันนี้ผมเขาใจ แตเมื่อในวันนี้รัฐบาลเขาใหทาน 

มาปกครองแลว ทานก็สามารถใหคุณใหโทษไดในหลายๆ เรื่อง นะครับ 

ผมเองในฐานะที่เปนสมาชิกสภาฯ ก็ขอฝากทานผูบริหารไวดวยนะ

ครับ  ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็เปนเรื่องที่ดีในการเสนอแนะของทานสมาชิกนะคะ ก็เปนเรื่อง 

ประธานสภา อบจ.นว.   กําชับในการใชงบประมาณใหคุมคานะคะ สวนเรื่องที่ทานสมาชิก 

     ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการใชรถ และน้ํามัน ก็ขอใหทําเปนรายงาน 

แจงสวนตัวนะคะ  เดี๋ยวขออนุญาตยอนไปเกี่ยวกับกองกิจการสภาฯ 

ขอเชิญผอ.กองกิจการสภาฯ พูดอะไรสักนิดนึง วาจะมีวิธีการแกไข

ปญหาอยางไร เพราะปญหาที่เกิดความผิดพลาดก็เปรียบเสมือน

กระจกเงาสะทอนกลับมาใหเราตองแกไขนะคะ เพราะผอ.กองเปน

ผูรับผิดชอบทั้งเรื่องการทํางานและบุคคลากร ขอเชิญผอ.พีระพงษ คะ 

 

นายพีระพงษ  วงษนิยม   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผอ.กองกิจการสภา อบจ. กระผมนายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด ก็สําหรับเรื่องที่ทานสมาชิกไดกลาวเมื่อสักครู     

กอนอื่นตองขอขอบคุณทานสมาชิก ขออนุญาตเอยนามนะครับ        

ทานสจ.วรจําเริญฯ ที่ใหเกียรติและผมก็เชื่อในความบริสุทธิ์ในของทาน   

ที่มีความรูสึกวาผมเหมือนนอง เพราะวาทานเคยเปนผูบริหาร          

เปนรองนายก อบจ. มากอนนะครับ แลวในสิ่งที่ทานไดแนะนําและ       

ติติงมาทุกอยาง ผมขอรับกับความผิดพลาดในฐานะผูบริหาร ในสวนที่

บริหารจัดการโครงการไมดีนะครับ ขาดการควบคุมติดตามรายละเอียด

โครงการ ก็ขอขอบคุณในสวนนี้นะครับ ตอไปก็คงจะตองไปคุยกัน  

ภายในกองวาจะบรหิารจดัการอยางไรใหการบริหารงานมีความเรียบรอย      

และก็ขอขอบคุณทานปลัดที่ไดเสนอคําแนะนําทั้งในสวนเรื่องการบริหาร

จัดการและก็เรื่องทีแ่ลวมานะครับ และผมตองขอโทษทานสมาชิกทุกทาน    

ที่ทานไมไดรับความสะดวกสบายเทาที่ควรนะครับ ครั้งตอไปถามีโอกาส

ไดทําโครงการอยางนี้อีกก็คงมีการบริหารจัดการที่ดีกวานี้นะครับ 

ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็ไมใชเฉพาะกองกิจการสภาฯ นะคะ ก็ขอฝากผูบริหารและผอ. 

ประธานสภา อบจ.นว.   กองทุกกองดวยนะคะ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลเปนการขับเคลื่อน 

ในการทํางานเปนระบบอันดับหนึ่งเลยนะคะ หากการบริหารงานบุคคลมี

การขับเคลื่อนที่ไมดี ก็จะสงผลการทํางานใหสําเร็จไดยากนะคะ สําหรับ

ในวันนี้ที่ทุกทานอยากทราบวาสมาชิกไปศึกษาดูงานไดอะไรมาบาง วันนี้

ทานสมาชิกไดมาตอบโจทยใหแกทานแลวนะคะวา เขาไปเห็นสิ่งที่มี

ประโยชนก็มานําเสนอในสภาอบจ. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
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ซึ่งเราเปนครอบครัวเดียวกัน องคกรก็เปรียบเสมือนบานนะคะ ความคิด

แตกตางยอมมีบาง แตสุดทายเราก็ตองชวยกันพายเรือไปใหถึงฝง       

ถึงจุดหมาย ในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อบจ. เปน

เปาหมายที่เขามองกันเลยนะคะ สังคมตราหนาเลยนะคะวาพวกเรา

ลมเหลว วันนี้ทุกทานคงไดเหน็แนวคิดของทานสมาชิกแลววาเขาตองการ

ใหองคกรของเราพัฒนาไปอยางไร ก็ถือเปนสิ่งที่ดีมุมมองขาราชการ

การเมืองที่มาจากประชาชนเขาไมไดมีมุมมองเฉพาะเขตของตัวเองเทานั้น

เขามีมุมมองในระบบภาพรวม สิ่งที่เขารูสึกไดคือเขาเปนตัวแทนของ     

พี่นองประชาชน ก็ขอฝากขาราชการนะคะวา ใหเปลี่ยนความคิด    

เปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน ดานสมาชิกเขาก็มีความรูสึก ทางดาน

ขาราชการก็มีความรูสึก ดังนั้น ควรมีความรูสึกตอบสนองซึ่งกันและกัน 

เมื่อเราลงเรือลําเดียวกันแลวก็ขอใหพายไปดวยกันนะคะ ทานสมาชิก

ทานอื่นมีอะไรจะอภิปรายอีกไหมคะ เชิญคะ เชิญทานสจ.กิติรัตนฯ คะ 

 

นายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกุล  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อ.ตาคลี กระผมนายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี  ผมอยากจะเติมนิดเดียวครับ ทาน

สมาชิกหลายๆ ทานไดเสนอเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับ 

ซึ่งทุกทานก็ไดพูดไปเกือบครบทุกประเด็นอยูแลวนะครับ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเรื่องความประทับใจในการตอนรับของผูนําทองถิ่นที่เราไป     

ดูงาน การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ตองบอกวาคุมคากับงบประมาณ    

ไดประโยชนมากนะครับ หลายๆ ทานไดพูดถึงความรูตางๆ ที่ไดรับ

กลับมาที่จะนํามาเสนอกับฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องศูนย

ฟอกไต ซึ่งเรื่องนี้อยากฝากฝายบริหารไวนะครับ ลองไปหาหนทาง

เรื่องของ MOU เรื่องของจอยทเวนเจอร ซึ่งผมไดสอบถามในที่ประชุม

วา เขาไดทํา MOU รวมกันใชงบประมาณไมมากหรอกครับ แตเกิด

ประโยชนมหาศาลกับการบริการคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนใน

พื้นที่  ตามที่ทานประธานสภาฯ ไดกลาวนําไปเมื่อสักครูนะครับ       

ถาครอบครัวไหนมีคนในครอบครัวเปนโรคไตถือวาเปนความโชคราย

อยางยิ่ง เพราะวาการฟอกไตตองใชงบประมาณครั้งละประมาณ 

3,000 – 3,500 บาท ตอหนึ่งครั้ง อาทิตยหนึ่งประมาณ 2 – 3 ครั้ง  
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เพราะฉะนั้นครอบครัวนั้นจะตองมีคาใชจายเดือนหนึ่งประมาณ  

40,000 บาท แตเขาสามารถทําใหคนในพื้นที่ของเขาประหยัดลงไป

ไดมาก เหลือคาใชจายครั้งละ 500 – 1,000 บาทเทานั้น ซึ่งสิ่งนี้     

ผมคิดวาเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ขอฝากฝายบริหารไปหาหนทางเพื่อขอ

ขอมูลจากเทศบาลตําบลวิชิต ตอนแรกผมรูสึกอคติอยูเหมือนกันนะครับ

วา เราอยูในระดับ อบจ. ทําไมตองไปดูงานเทศบาลเขาเล็กกวาเรา แต

ทําใหทุกคนที่เขารวมประชุมในวันนั้นไดรับฟงการนําเสนอของเขาแลว 

ทุกคนตะลึงในการบริหารงานของเขา วิสัยทัศนของเขา เขาคิดงานแลว

ใชงบประมาณในการบริหารอยางคุมคาเกิดประโยชน นายกของเขาเปน

นายกมา 22 ปแลวนะครับ แสดงใหเห็นวาเขาอยูในใจของพี่นอง

ประชาชนเปนผูบริหารที่มีคุณภาพ ความรวมมือระหวางสมาชิกกับ

ผูบริหารเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเปนอยางนี้พี่นอง

ประชาชนก็จะไดรับประโยชนสูงสุด นี่คือสิ่งที่ผมไดรับความประทับใจใน

เทศบาลตําบลวิชิต แลวก็อยากนําเสนอตอก็คือเรื่องการมาดูงานที่

เทศบาลเมืองปาตองเราไดรับความประทับใจตั้งแตหนาประตูที่เขามายืน

ตอนรับเราและที่นาชมเชยเปนอยางยิ่งก็คือขาราชการของเขาหัวหนา

สวนราชการทุกกองเขาคิดงานไปหาเงิน เขาคิดเสมอวาตลอดเวลาที่เขา

เปนผอ.เปนหัวหนาสํานัก การศึกษา 10 ปที่ผานมาเขาสามารถเอา

งบประมาณไปลงกองเขาไดถึง 500 ลานบาท จากโรงเรียนที่จะยุบ    

อยูแลวถายโอนมาจากสวนของภาครัฐมาอยูในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ผอ.โรงเรียนเขาพูดดวยความภาคภูมิใจในการมาอยูในความดูแล   

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ครูทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการ

ที่ดี เขามีความภาคภูมิใจวาโรงเรียนของเขาเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ   

อันนี้คือสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา คิดงานไปหาเงินแลวนําเสนอในสวนของ

สภาใหเห็นถึงความสําคัญของกองของเขา ดังนั้น จึงขอฝากฝายบริหาร

ของเราชวยกันคิดชวยกันพัฒนาสิ่งดีๆ ที่จะเปนประโยชนตอพี่นอง

ประชาชน ในสวนของสภาอบจ. พรอมยินดีที่จะตอบสนองหากโครงการ

นั้นเปนโครงการที่ดีเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน อบจ.ของเราใน

อดีตเปนสิ่งที่รุงเรืองมาก แตตอนนี้เราตองถามตัวเองวา เราตองไปดูงาน

ของเทศบาลแลวหรือ ก็ขอฝากฝายบริหารดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ในมุมของทานสจ.กิติรัตนฯ นะคะ คงจะเปนมุมมองในดานความ 

ประธานสภา อบจ.นว. เขมแข็งของขาราชการ ทานบอกวาทําโครงการแลวไปหาเงนิ นี่เปนอีกมมุ

หนึ่งนะคะ หากหัวหนาสวนราชการในสังกัดทานใดที่ไปอบรมมาแลวมี

แนวคิดตางๆ ก็สามารถนํามาเสนอในที่ประชุมสภาฯ ไดนะคะ  ก็ตอง

ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดไปศึกษาดูงานและนําแนวคิดตางๆ 

มารวมหารือกันในสภาฯ เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการ

ตอไปนะคะ ก็ตองขอฝากทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกฯ ไวดวยนะคะ 

 ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นที่สอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหม

คะ ถาไมมี ดิฉันขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  3 ประจําป  2560        

เพียงเทานี้นะคะ ขอบพระคุณทุกทานคะ 

 

ปดประชุม    - เวลา 12.30 น. 

 

******************************* 




